

เดลินิวส์

Date: 18 May 2018

Time: 12.30 pm

Section: Economic News

Link: <https://www.dailynews.co.th/economic/644156>

คิง ไว กรุ๊ป ปิดดีล ซื้อบริษัทประกัน "คิวบีซี"

บริษัท "คิง ไว กรุ๊ป" ขยายธุรกิจการเงินในไทย ปิดดีลซื้อบริษัทประกัน "คิวบีซี" เปลี่ยนชื่อเป็น "คิง ไว ประกันภัย" เดินหน้าลุยขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น.



เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ KWG ปิดดีล เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 98.24 ของบริษัทคิว บี ซี อินซูแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด การเข้าซื้อกิจการประกันภัยครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ที่วางแผนขยายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรุกคืบเข้าไปในธุรกิจด้านการเงิน

นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ขาน รองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป และรองประธานกรรมการคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทคิง ไว ประกันภัย มีเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ทางบริษัทและทีมงานยังคงให้คำมั่น ป่าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอยู่ขณะนี้ รวมทั้งวางแผนที่จะเพิ่มทุนศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เราตั้งใจวางกลยุทธ์ให้เป็นบริษัทที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้และมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ



ด้านบริษัท คิวมีอี อินซูแรนซ์ (ประเทศไทย) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2532 เป็นส่วนหนึ่งของ "คิวมีอี อินซูแรนซ์ กรุ๊ป" ซึ่งเป็นบริษัทประกันขนาดใหญ่ติดหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกและให้บริการประกันภัยหลากหลายประเภท ปัจจุบันบริษัท คิวมีอี จัดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซิดนีย์

คิวมีอี อินซูแรนซ์ (ประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันวินาศภัยโดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ การรับประกันภัยวิศวกรรม การรับประกันภัยทางทะเล การรับประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก การรับประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการรับประกันภัยทรัพย์สิน

ทั้งนี้ นายโจเซฟ ฟริตาส หัวหน้าฝ่ายการควบคุมและข้อกฏการ บมจ. คิวมีอี ประกันภัยกล่าวว่า เราจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ คิง ไว ประกันภัย ที่จะสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์คุณภาพ ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และเพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยส่งเสริมกันให้หลายแง่มุม ดังนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ คิง ไว กรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรที่เราจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปตลอดในภาคธุรกิจประกันภัย

นายเชน ซินเดอร์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท คิวมีอี อินซูแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเผยว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ คิง ไว กรุ๊ป ทีมงานของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันก็ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาสู่ธุรกิจของเรา

คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นบริษัทลูกของ คิง ไว กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือธุรกิจชั้นนำในฮ่องกงและมีฐานอยู่ในจีน บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน e-commerce ข้ามพรมแดน และธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในจีน ฮ่องกง ยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้